



ที่ มส ๐๐๒๓.๑/ว ๔๒๒

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

๒. สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์ ได้เสนอหัวข้อและวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อและประเด็นที่สังคมสนใจเกี่ยวกับความรู้กฎหมายแก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัทช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง มีผลดีต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หากมีการประชุม สัมมนา หรืออบรมตามภารกิจที่รับผิดชอบ ให้พิจารณาเลือกเชิญเข้าร่วมตามเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ได้ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๑ ๒๙๐๒

ผู้ประสาน : นางสาวหิษยา วนมัทนา

โทร. ๐๘ ๙๕๕๓ ๒๕๙๗



ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 จังหวัดแม่อ้อ  
 เลขที่รับ.....  
 วัน/เดือน/ปี ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒  
 เวลา..... ๑๕.๑๕

ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๑๐๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เช่น สรุปคำย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะกรรมการตอบข้อหารือ ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเผยแพร่บทความให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒



สำนักงานเลขาธิการกรม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๙



ที่ นร ๐๑๐๘/ ๗๒๔๗

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 48223
วันที่ 12 ก.ย. 2562
เวลา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บทความเรื่อง ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่วย
  ๒. บทความเรื่อง เรื่องหมู ๆ
  ๓. บทความเรื่อง น้ำตาล เดอะซีรีส์
  ๔. บทความเรื่อง เข้าใจผิด
  ๕. บทความเรื่อง ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้

สำนักงานเลขานุการกรมฯ
เลขรับที่ 2712
วันที่ 12 ก.ย. 2562
เวลา

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพรดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป ในกรณีนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเผยแพร่บทความ จำนวน ๕ เรื่อง ทางสื่อต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งต่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาศรี บุญวิเศษ)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๘๘

## ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่วย

เป็นเรื่องการขอตรวจสอบงบประมาณการเงินในการจัดฝึกอบรมให้กับเด็กสายกฎหมาย ซึ่งแต่ละปีมีจำนวนมาก หน่วยงานนี้ไม่ใช่กระทรวง กรม หรือท้องถิ่น แล้วพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เข้าไปดูแลได้ไหม

นายฎีกามีหนังสือถึงสภานายความ ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณการเบิกจ่ายเงินของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภานายความ ที่จัดฝึกอบรมแก่นักศึกษาเพื่อสอบใบอนุญาตทนายความ จำนวน ๖ รายการ ในช่วงเวลาที่นายอุทธรณ์เป็นนายกสภานายความ ฯ จนถึงปัจจุบัน แต่สภานายความปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า เป็นการบริหารภายในองค์กรตามข้อบังคับสภานายความ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งเอกสารที่ขอมืออยู่ในงบดุลและงบการเงินในเอกสารรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แจกให้สมาชิกและนายฎีกาด้วยแล้ว จึงไม่ให้ตรวจดูหรือถ่ายเอกสารตามที่ขอ นายฎีกาจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ สภานายความมีหนังสือขอเลื่อนการส่งเอกสารไปประกอบการพิจารณา เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดการเลือกตั้งนายกสภานายความ และจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประกอบกับเอกสารตามอุทธรณ์มีจำนวนมาก แต่ต่อมาก็ได้ส่งเอกสารไปให้คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ และชี้แจงด้วยวาจาสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามที่นายฎีกามีคำขอเปิดเผยให้ได้

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ รายรับจากการรับสมัครสมาชิก และรักษาสถานภาพ รายการที่ ๔ รายได้จากค่าขึ้นทะเบียนใบอนุญาตว่าความ รายการที่ ๕ รายจ่ายที่ใช้จัดอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ ๔๖ ถึงปัจจุบัน และรายการที่ ๖ รายได้จากค่าสมัครตัวปี และค่ารักษาสถานภาพช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน เป็นข้อมูลข่าวสารการบริหารงานภายในของสภานายความ ซึ่งเป็นองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ จึงเป็นหน่วยงานของรัฐ และเมื่อข้อมูลข่าวสารมีอยู่ในรายงานการประชุมและส่งให้สมาชิกอยู่แล้ว ข้อมูลข่าวสารทั้ง ๔ รายการ จึงไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ (๒) ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รายการที่ ๒ หลักฐานการนำใบเสร็จรับเงินมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมที่เบิกเงินจากสภานายความ เป็นการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ในการบริหารงานภายในองค์กรสภานายความ ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การเปิดเผยจะแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ ข้อมูลข่าวสารนี้จึงเปิดเผยได้ ยกเว้นลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารการเบิกเงิน เพราะจะเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร จึงวินิจฉัยให้สภานายความ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณการเบิกจ่ายเงินของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภานายความ จำนวน ๖ รายการ พร้อมให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่นายฎีกา เว้นแต่ลายมือชื่อในเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ให้ปกปิดไว้แต่ให้เข้าตรวจดูลายมือชื่อได้

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปได้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๓๘ [www.oic.go.th](http://www.oic.go.th) (สค ๒๕๓/๒๕๖๒)

“ข้อมูลโปร่งใส เชื่อใจ ไร้ทุจริต”

## เรื่องหมู ๆ

เป็นเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพ แต่บังเอิญไปส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านจนเหลือะทน ก็เลยถูกร้องเรียนทั้งหนังสือและทางโซเชียล แทบไม่มีที่ยืน ทำอย่างไรดี

นางอุ๊ดมีหนังสือถึงเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ แจ้งว่าตนเองเป็นผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วก็ถูกร้องเรียนเรื่องกลิ่นมูลสุกรและน้ำเน่าเหม็นมาโดยตลอด แต่ไม่ทราบว่ามีใครเป็นคนร้องเรียน จึงขอข้อมูลข่าวสารรายชื่อผู้ร้องเรียน ผลการดำเนินการของเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ และรายละเอียดทั้งหมดของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทางเฟซบุ๊กในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๒ น. ซึ่งเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่แจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เปิดเผยได้ให้นางอุ๊ด ส่วนรายชื่อบุคคลที่ร้องเรียนเปิดเผยให้ไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ (๔) (๕) และ (๖) นางอุ๊ดจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่มีหนังสือส่งข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงสรุปว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลสุกรและน้ำเน่าเหม็น ได้ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นโรงเรือนก่อสร้างยังไม่เสร็จ ไม่มีระบบจัดการน้ำเสีย ปล่อยน้ำเสียเจ็มนอง ส่งกลิ่นเหม็นและมีแมลงวัน ได้แนะนำการแก้ปัญหา ซึ่งก็ได้รับทราบและจะแก้ไขต่อไป แต่ก็ไม่เป็นไปตามตกลง ต่อมาก็มีเรื่องร้องเรียนอีกจึงมีคำสั่งให้หยุดกิจการ ต่อมานางอุ๊ดซึ่งอาศัยอยู่บ้านเดียวกับผู้ถูกร้องเรียน เปลี่ยนหน้าไปขออนุญาตใหม่ เทศบาลฯ ก็อนุญาต แต่ให้เลี้ยงได้แค่ ๒ - ๓ ตัวและต้องทำความสะอาดคอกหมูทุกวัน ปัญหาเดิมก็ยังไม่จบ และยังขอเลี้ยงเพิ่มเป็น ๑๕ - ๒๐ ตัว เทศบาลเห็นว่าเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตและสุขภาพของชาวบ้าน จึงไม่อนุญาตให้เลี้ยงเพิ่มเติม ต่อมาเทศบาลฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนทางเฟซบุ๊ก จึงเรียกให้ไปพบเพื่อเปรียบเทียบปรับ ก็ไม่ไป เทศบาลฯ จึงไปแจ้งความ นางอุ๊ดจึงขอทราบชื่อบุคคลที่ร้องเรียน ซึ่งก็ได้แจ้งข้อมูลในส่วนที่เปิดเผยได้ให้แล้ว ต่อมาพนักงานสอบสวนมีหนังสือขอทราบรายชื่อผู้ร้องเรียน เพราะนางอุ๊ดไปขอให้พนักงานสอบสวนขอให้แทน เทศบาลก็ได้แจ้งพนักงานสอบสวนไปว่าแจ้งให้นางอุ๊ดทราบเท่าที่เปิดเผยได้ไปแล้ว

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารรายชื่อบุคคลที่ร้องเรียนหากเปิดเผยต่อไปจะไม่มีผู้ใดกล้าให้ข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายต่อราชการ อาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ การที่เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ปฏิเสธการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ร้องเรียนจึงถูกต้องแล้ว ส่วนข้อมูลข่าวสารวัน เดือน ปีที่ร้องเรียน สาเหตุที่ร้องเรียน ผลการดำเนินการของเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ และข้อมูลการร้องเรียนของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทางเฟซบุ๊ก เมื่อเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ชี้แจงว่าได้เปิดเผยให้นางอุ๊ดทราบแล้ว ก็ไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัย จึงให้ยกอุทธรณ์

เป็นอย่างไรครับ เรื่องหมูแต่ไม่หมูครับ เรื่องนี้มี ๒ คนนะครับ คือญาตินางอุ๊ดที่ถูกร้องเรียนตอนแรก และนางอุ๊ดที่ถูกร้องเรียนต่อเนื่องและใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร มีข้อสงสัยการปฏิบัติหรือจะใช้สิทธิตามกฎหมายนี้หรือไปได้ครับที่ ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ [www.oic.go.th](http://www.oic.go.th) (ที่ สค ๒๕๘/๒๕๖๒)

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

## น้ำตาล เดอะซีรีส์

เป็นเรื่องที่กลุ่มตัวแทนชุมชนใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อปกป้องดูแลสภาพชุมชนของตนเองว่าจะได้รับสารเคมี หรือมลภาวะจากการประกอบกิจการหรือไม่ อย่างไร

กลุ่มอนุรักษ์ โดยนางสาวน้ำตาล มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจวน ขอข้อมูลข่าวสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคารประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย กำลังการผลิต ๑๒,๕๐๐ ตันต่อวันของบริษัท ทรายแดง รวม ๔ รายการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจวน มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการเปิดเผยว่า บริษัท ทรายแดง ใช้สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๗ จึงเปิดเผยให้ไม่ได้ นางสาวน้ำตาลจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจวน ส่งสำเนาข้อมูลข่าวสารไปประกอบการพิจารณา และชี้แจงสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ คำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รายการที่ ๒ ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร (แบบ อ. ๑) บริษัท ทรายแดง คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รายการที่ ๓ รายงานการจัดประชาคม อยู่ในความครอบครองของชุมชน ไม่มีอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจวน รายการที่ ๔ รายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจวน ในการพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้าง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การอนุญาตเป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น จึงไม่มีมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจวนตามที่นางสาวน้ำตาลมีคำขอสรุปว่า ๑ กับ ๒ คัดค้าน ๓ กับ ๔ ไม่มี

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ และรายการที่ ๔ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจวนชี้แจงว่า “ไม่มี” ข้อมูลข่าวสารตามคำขอ จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ หากนางสาวน้ำตาลไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร ก็ใช้สิทธิร้องเรียนเพื่อให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เข้าตรวจสอบเอกสารได้ต่อไป ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ ที่หน่วยงานแจ้งว่าเจ้าของข้อมูลข่าวสารมีคำคัดค้าน และก็เห็นด้วยกับคำคัดค้านนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร การเปิดเผยจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ เปิดเผยได้ ยกเว้นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน การเปิดเผยอาจรุกล้ำสิทธิของบุคคลอื่นโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๓) จึงวินิจฉัยให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจวน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร (แบบ อ. ๑) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้นางสาวน้ำตาล

กลุ่มอนุรักษ์ใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อให้ได้รู้เกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ และปกป้องคุ้มครองสิทธิของชุมชนและตนเอง รวมทั้งตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย มีข้อสงสัยการปฏิบัติหรือจะใช้สิทธิตามกฎหมายนี้หรือไปได้อย่างไร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ [www.oic.go.th](http://www.oic.go.th)

### เข้าใจผิด

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานเข้าใจว่าต้องเป็นคำสั่งศาลอย่างเดียว จึงจะให้เอกสารได้ แต่หน่วยงานก็เข้าใจวิธีปฏิบัติราชการต่อประชาชนเป็นอย่างดี มีหนังสือแจ้งตอบโดยเร็ว ประชาชนไม่ต้องรอนาน

นายหลักเขตเป็นประชาชนคนหนึ่งนี้แหละครับ ได้มีหนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาสิเกา ขอข้อมูลข่าวสารระวางที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ โดยขอให้ระบุว่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตำบลไม้ฝาด ด้านทิศตะวันออก บรรจบ ณ จุดใด ชัดเจนเลยครับ แשר Location ให้ด้วย แต่สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาสิเกา มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เหตุผลว่า ไม่มีระเบียบข้อกฎหมายให้ปฏิบัติ นายหลักเขตจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาสิเกา มีหนังสือส่งเอกสารไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงเพิ่มเติมสรุปว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาสิเกา มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๕๗๘ ซึ่งระบุว่า ทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้านทิศตะวันออกบรรจบ ณ ป่าสวนแห่งชาติ (ควนผมเต็น) ส่วนสาเหตุที่ปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอให้แก่นายหลักเขต เพราะเข้าใจผิดคิดว่าจะต้องรอให้ศาลมีคำสั่งให้เปิด จึงจะสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอได้

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารระวางที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ ที่ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตำบลไม้ฝาด ด้านทิศตะวันออก ตามที่นายหลักเขตขอให้ระบุว่าไปบรรจบ ณ จุดใด เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยได้ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายหลักเขตจึงสมควรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาสิเกา เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้นายหลักเขต

ไม่เป็นไรครับท่าน ถึงจะเข้าใจผิดแต่ท่านก็มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอให้ผู้ขอทราบอย่างรวดเร็ว ผู้ขอก็อุทธรณ์ต่อไป ให้คะแนนเต็มครับ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ หรือไปได้ นะครับที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ [www.oic.go.th](http://www.oic.go.th) (ที่ สค ๒๙๑/๒๕๖๒)

“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

## ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้

เป็นเรื่องที่หน่วยงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ไปที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเรามีคณะกรรมการเฉพาะด้านพร้อมให้คำหรือ เชิญอ่านครับ

เทศบาลตำบลบ้านใต้ มีหนังสือไปถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ แจ้งว่าได้รับหนังสือจากประชาชนคนหนึ่งขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเอกสารส่วนที่ ๒ ของผู้ชนะการประกวดราคาติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เอกสารส่วนที่ ๒ ก็คือคุณสมบัติของสินค้า และคุณสมบัติของผู้ประกอบการ จึงขอหารือไป ๒ ข้อว่า ๑) ข้อมูลข่าวสารที่เขาขอเปิดเผยให้ได้หรือไม่ และต้องสอบถามคำคัดค้านจากเจ้าของข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๗ ก่อนหรือไม่ ๒) ผู้ขอรายนี้ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ในการประกวดราคา สามารถขอข้อมูลข่าวสารได้ไหม

ในการพิจารณาของคณะกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ พิจารณาแล้ว มีหนังสือตอบข้อหารือชี้แจงไปว่า สำเนาเอกสารส่วนที่ ๒ ของผู้ชนะการประกวดราคาติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้า และคุณสมบัติของผู้ชนะการประกวดราคา แม้ไม่ใช่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) ก็ตาม แต่ข้อมูลข่าวสารส่วนที่ ๒ ของผู้ชนะการประกวดราคาเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ชนะการประกวดราคาใช้ในการยื่นเสนอราคา เพื่อแสดงถึงการมีคุณสมบัติตรงตามที่ราชการกำหนด ประกอบกับในหลักการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ (๒) กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน นอกจากนี้ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ ซึ่งเคยมีคำวินิจฉัยที่ สค. ๔๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เป็นตัวอย่างไว้แล้ว และเมื่อเอกสารส่วนที่ ๒ เป็นข้อมูลที่ผู้ประกวดราคาทุกรายมีหน้าที่ต้องยื่นตามหลักเกณฑ์ เพื่อใช้ตรวจสอบคุณสมบัติว่าถูกต้องหรือไม่ การเปิดเผยจึงไม่กระทบประโยชน์ได้เสียของผู้ชนะการประกวดราคา จึงไม่ต้องแจ้งให้เสนอคำคัดค้านแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นที่ว่า ผู้ขอข้อมูลข่าวสารไม่ได้เกี่ยวข้อง ขอได้หรือไม่ คืออย่างนี้ครับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้สิทธิแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ กำหนดว่าบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามมีสิทธิขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีค่าธรรมเนียมของข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ดังนั้น แม้ไม่ใช่ผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาตามประกาศของหน่วยงาน ก็มีสิทธิขอข้อมูลข่าวสารได้ตามมาตรา ๑๑ ครับ

เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง คนเชียร์อยู่ขอบสนามก็ขอได้ครับ ถ้าเอกสารเรื่องนี้แจกให้ทั่วทุกส่วนงานเลยนะครับ เป็นแนวปฏิบัติได้ รวมทั้งนำหนังสือตอบข้อหารือจัดไว้ที่แฟ้มข้อมูลข่าวสารของท่านตามมาตรา ๙ (๑) ด้วยครับ มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หารือได้ครับที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ [www.oic.go.th](http://www.oic.go.th)

( หรือ ๑๖ สิงหาคม/๒๕๖๒ )

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”





ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 จังหวัดระยอง  
 เลขที่รับ..... ๑๓๑๔.....  
 วัน/เดือน/ปี ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒  
 เวลา..... ๑๓.๕๐.....

ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๑๐๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้จดทะเบียนสมาคมเป็นนิติบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเอื้อประโยชน์สาธารณะ ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัท โดยจัดขึ้นทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัทช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง มีผลดีต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้ เพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น ทางสมาคมฯ ได้เสนอหัวข้อและวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อและประเด็นที่สังคมสนใจ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่สนใจได้รับทราบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒  


สำนักงานเลขาธิการกรม  
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  
 โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๖  
 โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๙



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
เลขที่ 48016  
วันที่ 11 ก.ย. 2562  
เวลา

ที่ สทพ./ ๑.๓.

สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์  
๑๕๑/๒๗ ถนนแจ้งวัฒนะ ๑๔ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สำนักงานเลขานุการกรมฯ  
เลขที่รับที่ 2747  
วันที่ 11 ก.ย. 2562  
เวลา

เรื่อง เสนอหัวข้อและวิทยากรบรรยายในการเผยแพร่ความรู้กฎหมายตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์

๒. ตารางชื่อหัวข้อและวิทยากรผู้บรรยาย

ด้วย สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเอื้อประโยชน์สาธารณะ ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้จดทะเบียนสมาคมเป็นนิติบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย ทะเบียนเลขที่ จ.๕๔๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนสมาคม ที่ส่งมาด้วย ๑

ในการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ คณะกรรมการสมาคม ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัท จะจัดขึ้นทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค จำนวน ๑๐ ครั้ง ๆ ละ ๕๐๐ รูป/คน และได้จัดมาแล้ว ๕ ครั้ง ได้รับประสบการณ์และความสำเร็จที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัท ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง มีผลดีต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ

เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์ ไคร้ขอเสนอหัวข้อและวิทยากรบรรยายมายังท่านและหน่วยงานในสังกัด หากมีการประชุม สัมมนาหรืออบรม ตามภารกิจที่ท่านรับผิดชอบ สมาคมฯ ขอเสนอให้ความร่วมมือเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อและประเด็นที่สังคมสนใจ ดังตารางชื่อหัวข้อและวิทยากรผู้บรรยาย ที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อท่านและหน่วยงานพิจารณาเลือกเชิญเข้าร่วมตามเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางโทรศัพท์ข้างล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอได้โปรดแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดวงแก้ว คารินทา)

นายกสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์

สำนักงานเลขาธิการ

โทรศัพท์ ๐๘๕ ๘๔๐ ๘๘๖๕

(นายนิรันดร ชัยศรี ๐๘๑ ๘๐๓ ๓๒๗๕)



### ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม

ใบสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ได้รับจดทะเบียนสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์ เพื่อ

๑. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ความรู้กฎหมายคณะสงฆ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่สถาบันหรือหน่วยงานของพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งบุคลากรของสถาบันหรือหน่วยงานดังกล่าว
๒. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ความรู้กฎหมายคณะสงฆ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่พุทธศาสนิกชนทุกนิกายที่ทางราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรอง
๓. ส่งเสริมบทบาทและการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการตามพระธรรมวินัยกฎหมายคณะสงฆ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. เข้าร่วมบรรดากิจกรรมด้านกฎหมายและด้านการบริหารการปกครองอันอาจส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา กิจการคณะสงฆ์ ทั้งด้านการศึกษา การเผยแพร่ การสาธารณูปการและอื่นๆ
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่เกียรติคุณบุคคลหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาทุกรูปแบบตามโอกาสอันสมควร
๖. ส่งเสริม สนับสนุน เยาวชนตลอดถึงผู้สูงอายุในชุมชน ให้เข้าร่วมกิจกรรมของพระพุทธศาสนา ทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านปริยัติ และด้านปฏิบัติธรรม โดยมีวัดหรือองค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางตามสมควรแก่โอกาส อย่างต่อเนื่อง
๗. ให้ความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานทางพระพุทธศาสนาที่ทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของตน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม
๘. ส่งเสริมสถานะความเป็นอยู่และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหมู่สมาชิก
๙. สมาคมไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๕๑/๒๗ ถนนแจ้งวัฒนะ ๑๔ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามความในมาตรา ๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพิริยะ ฉันทตลภ)

ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการปกครอง  
นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร

ข้อปฏิบัติ ให้แสดงใบสำคัญนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่  
และสำเนาภาพถ่ายใบสำคัญไว้ ณ สำนักงานสาขาของสมาคม (ถ้ามี)

## ตารางชื่อหัวข้อและวิทยากรบรรยาย โดย สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์

หัวข้อบรรยาย	ชื่อวิทยากร และ คุณวุฒิ/ประสบการณ์	สรุปสาระที่บรรยาย	ระยะเวลา บรรยาย	หมายเหตุ
มนุษย์พุทธไทย	นาย กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี, ประธานที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ของสมาคม	การได้เกิดเป็นมนุษย์ พบ พระพุทธศาสนา และได้เป็น คนไทย เป็นโชคชะตาที่ ยิ่งใหญ่ พระพุทธศาสนากับ พระมหากษัตริย์มีบทบาท สำคัญในการสร้างชาติและ เกร็ดประวัติศาสตร์ชาติไทย	๑.๓๐ ถึง ๒ ชั่วโมง	ท่านกรา ภารกิจมาก ต้องประสาน ล่วงหน้าเนิ่นๆ
กฎหมาย กับ พระธรรมวินัย	- นายอุดม เฟื่องฟุ้ง นายกกิตติมศักดิ์ของ สมาคม อดีตรองประธาน ศาลฎีกา หรือ - นายนิรันดร ชัยศรี เลขาธิการสมาคม อดีต ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดี พิเศษ ภาค ๓ นิติศาสตร์ บัณฑิต และปริญญาโท รัฐศาสตร์ ป.ธ. ๕	สาระและประสบการณ์ตรง ในการบังคับใช้กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญา - กฎหมายกับพระธรรมวินัย - ป.วิ.อาญา - ป.วิ.แพ่ง - ป.อาญา - ป.แพ่ง (ที่เกี่ยวข้องกับคดีพระสงฆ์)	๑.๓๐ ถึง ๒ ชั่วโมง	ท่านอุดมฯ ภารกิจมาก ต้องประสาน ล่วงหน้าเนิ่นๆ
กฎหมายที่วัดและ พระภิกษุสงฆ์ควรรู้	- นายดวงแก้ว คารินทา นายกสมาคม นิติศาสตร์ บัณฑิต ทนายความ ป.ธ.๖ - นายนิวัติ แก้วล้าน ประธานที่ปรึกษาฝ่าย กฎหมายของสมาคม นิติ ศ า ส ต ร ์ บั ฉ น จิต วิทยากรสายด่วนรัฐสภา ทนายความ และ - กรรมการสมาคมฯ เช่น - นายล้วน หมวดสันเทียะ กรรมการฝ่ายกฎหมาย ทนายความอาวุโส นิติศาสตร์บัณฑิต ป.ธ.๕	- กฎหมายคณะสงฆ์ - กฎหมายอาญา - ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา - กฎหมายแพ่ง - กฎหมายป่าไม้ - กฎหมายที่ดิน - ประเด็นสาระตามที่ถูกจัด กำหนด	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	

ตารางชื่อหัวข้อและวิทยากรบรรยาย โดย สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์

	<p>- นายสมธีร์ แก้วกา นายทะเบียนสมาคมฯ ทนายความ นิติศาสตร์ บัณฑิต ป.ธ.๕</p> <p>- นายสุภาพ ปิงตา กรรมการฝ่ายกิจกรรม อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน, นิติศาสตร์ บัณฑิต, ป.ธ.๔</p> <p>- นายวิศิษย์ จันดากุล ที่ปรึกษาและคณะทำงาน ด้านกฎหมายของสมาคม นิติศาสตร์บัณฑิต ทนายความ</p> <p>- นายนิรันดร ชัยศรี เลขาธิการสมาคม อดีต ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดี พิเศษ ภาค ๓ นิติศาสตร์ บัณฑิต และปริญญาโท รัฐศาสตร์ ป.ธ. ๕</p>			
<p>ทางสายกลางกับ ปรัชญาเศรษฐกิจ "ความพอเพียง"</p>	<p>- พล.ต.ไชยนาจ ญาติ ฉิมพลี อุปนายก ๑ อดีต ผอ.กองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา กลาโหม พุทธศาสตร์บัณฑิต และ ปริญญาโทรัฐศาสตร์</p> <p>- นายนิรันดร ชัยศรี เลขาธิการสมาคม</p> <p>- นาย ณพรัช ขวัญคุ้ม ประชาสัมพันธ์สมาคม นิติศาสตร์บัณฑิต ป.ธ.๕ ปริญญาเอกการสหกรณ์</p>	<p>- ชาวพุทธควรหลีกเลี่ยงทาง สุดโต่ง ๒ ทาง คือ (๑) กามสุขัลลิกานุโยค และ (๒) อัตตกิลมณานุโยค</p> <p>- ทางสายกลาง คือไม่สุดโต่ง ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา</p> <p>- ความพอเพียง คือ ทาง สายกลาง ไม่สุดโต่งทางวัตถุ และไม่คลั่งลัทธิหรือจิตนิยม ดำรงตนในสัมมาปฏิบัติ เป็นภูมิคุ้มกันและป้องกัน การทุจริต โดยไม่ต้องบังคับ ด้วยกฎหมาย</p>	<p>๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง</p>	



## ตารางชื่อหัวข้อและวิทยากรบรรยาย โดย สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์

	<p>- พล ร.ต.สุนทร กลับพิช ที่ปรึกษาสมาคม อดีต อนุศาสนาจารย์ ทร. พธ.บ., น.บ., ป.ธ.๖</p> <p>- นาวาเอก (พิเศษ) วิโรจน์ พิศเพ็ง เทรัญญิก อดีตอนุศาสนาจารย์ ทร. พุทธศาสตร์บัณฑิต ปริญญาโทภาษาศาสตร์ ป.ธ.๕</p>			
กฎหมายคณะสงฆ์ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต	- นายนิรันดร ชัยศรี หรือ กรรมการสมาคมฯ ท่าน ใดท่านหนึ่ง	- ประวัติความเป็นมาของ กฎหมายคณะสงฆ์ทุกฉบับ - สารและหลักการสำคัญ ในการตราแต่ละฉบับ	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	
กฎหมาย ส่งเสริม พระธรรมวินัย อย่างไร	- นายนิรันดร ชัยศรี หรือ กรรมการสมาคมฯ ท่าน ใดท่านหนึ่ง	- พระภิกษุสงฆ์มีพระธรรม วินัยกำกับแล้ว เหตุใดจึง ต้องบังคับใช้กฎหมายอีก	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	
กฎหมายคณะสงฆ์ และกฏนิคหกรรม	- นายนิรันดร ชัยศรี หรือ กรรมการสมาคมฯ ท่าน ใดท่านหนึ่ง	- กฎมหาเถรสมาคมว่าด้วย การลงนิคหกรรม - คดีอาญากับกฏนิคหกรรม	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	
“สิก” กับ “สละ สมณเพศ” ใน กฎหมายคณะสงฆ์ ต่างกันอย่างไร	- นายนิรันดร ชัยศรี หรือ กรรมการสมาคมฯ ท่าน ใดท่านหนึ่ง	- พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ มาตราที่ เกี่ยวข้องกับคดีอาญา - บทนิยามคำว่า สิก ต่าง จากคำว่า สละสมณเพศ	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	
วัดตั้งอยู่ในที่ดิน ของรัฐหรือในเขต ป่าโดยถูกกฎหมาย ได้อย่างไร	- นายนิรันดร ชัยศรี หรือ กรรมการสมาคมฯ ท่าน ใดท่านหนึ่ง	- การขออนุญาตจัดตั้งวัดใน ที่ดินของรัฐ - กฎหมายและพระธรรม วินัยที่เกี่ยวข้องในการตั้งวัด	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	
อำนาจการสืบสวน และสอบสอบสวน คดีอาญาเกี่ยวกับ คณะสงฆ์	- นายนิรันดร ชัยศรี หรือ กรรมการสมาคมฯ ท่าน ใดท่านหนึ่ง	- องค์ประกอบของอำนาจ การสืบสวนสอบสวนอาญา - ขั้นตอนและกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	

ตารางหัวข้อและวิทยากรบรรยาย โดย สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์

พระภิกษุสงฆ์ต้องคดีอาญาที่เป็นคดีพิเศษ ใดๆ	- นายนิรันดร ชัยศรี หรือ กรรมการสมาคมฯ ท่านใดท่านหนึ่ง	- องค์ประกอบคดีอาญาที่เป็นคดีพิเศษ - พระภิกษุผู้มีอำนาจปกครองสงฆ์และผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	
การตรวจค้นวัด และการจับกุมพระภิกษุสงฆ์ในคดีอาญา	- นายนิรันดร ชัยศรี หรือกรรมการสมาคมฯ ท่านใดท่านหนึ่ง	ป.วิ.อาญา มาตราที่เกี่ยวข้องกับการตรวจค้นและจับกุม -คดีอาญาตามกฎหมายคณะสงฆ์	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	
พระภิกษุสงฆ์ กับกฎหมายมรดก	- นายนิวัติ แก้วล้วน หรือ กรรมการสมาคมฯท่านใดท่านหนึ่ง	ป.แพ่งฯและ ป.วิ.แพ่งฯ มาตราที่ว่าด้วยสภาพบุคคลนี้ นิติกรรม มรดก ฯลฯ	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	
วัดปล่อยเงินกู้ สงเคราะห์ชาวบ้าน ได้หรือไม่ ใดๆ	นายนิรันดร ชัยศรี หรือกรรมการสมาคมฯ ท่านใดท่านหนึ่ง	- พระไตรปิฎกเถรวาทที่เกี่ยวข้อง - กฎหมายคณะสงฆ์ - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	
พระภิกษุรับเงิน หรือทองได้ตามพระธรรมวินัยหรือไม่ ใดๆ	นายนิรันดร ชัยศรี หรือกรรมการสมาคมฯ ท่านใดท่านหนึ่ง	- พระไตรปิฎกเถรวาทที่เกี่ยวข้อง - กฎหมายคณะสงฆ์ - กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้อง	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	
ธรรมาธิปไตยกับกฎหมาย	นายนิรันดร ชัยศรี หรือกรรมการสมาคมฯ ท่านใดท่านหนึ่ง	-อธิปไตย ๓ ประการ (อิตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตย) ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	
พระธรรมวินัยให้พระสงฆ์อยู่กับป่า โดยรุกขเทวดาไม่รังควาน	- นายดวงแก้ว คารินทา นายกสมาคม - นายนิวัติ แก้วล้วน ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย	- กฎหมายป่าไม้ - การขออนุญาตเข้าในเขตป่าและขอตั้งวัดในเขตป่า - กฎหมายพระธรรมวินัยที่เกี่ยวข้องในการตั้งวัด	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	

## ตารางหัวข้อและวิทยากรบรรยาย โดย สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์

	- ดร.อร่าม พลตรี อุปนายก ๒ - นายนิรันดร ชัยศรี เลขาธิการ หรือ กรรมการสมาคมฯท่านใด ท่านหนึ่ง			
ควรมีคูปพิเศษซึ่ง พระภิกษุสงฆ์ที่ถูก ถูกดำเนินคดีอาญา หรือไม่	นายนิรันดร ชัยศรี เลขาธิการสมาคม หรือ กรรมการสมาคมฯท่านใด ท่านหนึ่ง	- รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค ทางกฎหมาย	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	
พระภิกษุสงฆ์กับ กฎหมายเลือกตั้ง	- นายดวงแก้ว คารินทา นายกสมาคม - นายนิวัติ แก้วล้วน ประธานที่ปรึกษาฝ่าย กฎหมาย - นายนิรันดร ชัยศรี เลขาธิการ หรือ กรรมการสมาคมฯท่านใด ท่านหนึ่ง	- สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง ในกฎหมายเลือกตั้ง - หลักรัฐศาสตร์การแยกการ ศาสนาออกจากการเมือง (secularism) - ปฎิญาสาทล แห่ง สหประชาชาติ ว่าด้วย สิทธิมนุษยชนฯ	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	
พระพุทธศาสนา กับการสร้างชาติ ไทย	- พล.ร.ต.สุนทร กลับพิช ที่ปรึกษาสมาคม - นาวาเอก (พิเศษ) วิโรจน์ พิเศษเพ็ง เทรญญิก - นายนิรันดร ชัยศรี เลขาธิการสมาคม หรือ กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง	- สมัยสุโขทัย - สมัยอยุธยา - สมัยรัตนโกสินทร์ (เน้นบทบาทสำคัญในการ สร้างความเป็นปึกแผ่นและ ขยายอาณาเขต การฟื้นฟู ประเทศหลังแพ้สงคราม)	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	
พระภิกษุและ สามเณรเล่นสื่อ โซเชียล/ออนไลน์	- นายดวงแก้ว คารินทา นายกสมาคม - พล.ต.ไชยนาจ ญาติ ฉิมพลี อุปนายก ๑ - นายนิรันดร ชัยศรี เลขาธิการสมาคม หรือ กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง	- คุณและโทษ อย่างไร - กฎหมายอาญา (หมิ่น ประมาท ลามก อนาจาร ปลุกระดมหรือยุยงให้ กระทำความผิด) - กฎหมายความผิดทาง คอมพิวเตอร์	๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง	



ตารางชื่อหัวข้อและวิทยากรบรรยาย โดย สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์

<p>บทบาทของพระ วินยาธิการ (วิ-นะ- ยา-ทิ-กาน) หรือ ตำรวจพระ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายดวงแก้ว คารินทา นายกสมาคม</li> <li>- พล.ต.ไชยนาจ ญาติ ฉิมพลี อุปนายก ๑</li> <li>- นายนิรันดร ชัยศรี เลขาธิการสมาคม หรือ กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อำนาจและบทบาทตาม กฎหมายคณะสงฆ์ กฎหมาย อาญา</li> <li>- กฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วย การปกครอง กฎนิกหกรรม และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง</p>	
<p>“กฎหมายและ จริยธรรม” กับ ข้าราชการยุคใหม่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พล.ต.ไชยนาจ ญาติ ฉิมพลี อุปนายก ๑</li> <li>- นายนิรันดร ชัยศรี เลขาธิการสมาคม</li> <li>- ดร.ณพรัช ขวัญคุ้ม ประชาสัมพันธ์สมาคม</li> <li>- พล.ร.ต.สุนทร กลับพิช ที่ปรึกษาสมาคม</li> <li>- ดร.ธีรพงศ์ สุขเมือง กรรมการความร่วมมือกับ องค์กรพันธมิตร</li> <li>- ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ กรรมการฝ่ายส่งเสริม บทบาทพระสังฆาธิการ</li> <li>- ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช รองเลขาธิการ</li> <li>- ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ กรรมการฝ่ายวิชาการ</li> <li>- นายฐิติพล กำลังวรรณ กรรมการฝ่ายนโยบาย และแผน</li> <li>- น.อ.(พิเศษ) วิโรจน์ พิศเพ็ง เหนือญิก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักเกณฑ์ หลักการ และ หลักฐาน</li> <li>- หัวข้อธรรมสำคัญสำหรับ ข้าราชการ</li> <li>- การปฏิบัติหน้าที่คือการ ปฏิบัติธรรม</li> <li>- ธรรมย่อมรรักษาผู้ประพฤติ ธรรม</li> </ul>	<p>๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง</p>	

ฯลฯ

หมายเหตุ : ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายนิรันดร ชัยศรี เลขาธิการสมาคมฯ โทร. ๐๘๑ ๘๐๓ ๗๒๗๕

